



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
9 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ

สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, mcot, hfocus, thaigov)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. มอบหมายให้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดยหน่วยงานสังกัด สธ. ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ได้แก่ สป.สธ. ได้รับรางวัลด้านคุณภาพบริการ 11 รางวัล และรางวัลบริการภาครัฐอีก 10 รางวัล

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เผยว่า ปีนี้กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล 7 ผลงาน

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น และระดับดี 6 รางวัล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ChiangmaiNews)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน จากผลงานกรมอนามัยเปิดใจ ส่งเสริมประชาชนรอบรู้สุขภาพ, รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) และ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ การพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง

เตือนใช้แปรงสีฟันคุณภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ch7, prd., mcot, thebangkokinsight, thereporter) NEWS FM 100.5

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนหากใช้แปรงสีฟันที่ไม่ได้คุณภาพอาจทำให้ฟันสึก ระคายเคืองเหงือก เกิดแผลในช่องปาก แนะนำอ่านฉลากแปรงสีฟันก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพช่องปาก รวมทั้งเลือกแปรงสีฟันที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย

- ทพญ.วรางคณา เวชวิธึ ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า แปรงสีฟันที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน คือ 1) หัวแปรงขนาดพอเหมาะกับช่องปากของตน 2) ขนแปรงชนิดปานกลาง (medium) นุ่ม (soft) หรือนุ่มพิเศษ (extra soft) 3) ด้ามจับยาวพอเหมาะ 4) ปลายขนแปรงแบบมนกลมหรือเรียวยาวแหลม และ 5) ลักษณะปลายขนแปรงเรียบเสมอกัน ส่วนแปรงสีฟันเด็กควรเลือกแปรงเล็ก คลุมฟันไม่เกิน 3 ซี่ ขนแปรงอ่อนนุ่ม และมีด้ามแปรงยาวพอสำหรับผู้ใหญ่จับได้ถนัดเวลาแปรงฟันให้เด็ก

เตือนระวังสุขภาพเด็กช่วงหน้าฝน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, thebangkokinsight, NEWS FM 100.5)

- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคที่พบบ่อยช่วงฤดูฝนคือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรคมือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก สำหรับโรคมือเท้าปากเด็กมักมีไข้สูง ไม่ยอมทานอาหาร เพราะเจ็บตุ่มแผลในช่องปากหรือกระพุ้งแก้ม ส่วนโรคไข้เลือดออก เด็กมักมีไข้สูงนานมาก่อน ไม่พบอาการไอ น้ำมูก อาจพบหน้าแดงตัวแดงผิวดก และอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้

- นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำผู้ปกครองดูแลลูกหลานให้ปลอดภัยจากโรคที่มากับหน้าฝนได้ โดยให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือตาม 7 ขั้นตอนสม่ำเสมอ สวมเสื้อผ้าเพื่อรักษาร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายเหมาะสมตามวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และที่สำคัญควรกำจัดน้ำขังในบ้านซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ควรเฝ้าระวังและสังเกตอาการของเด็ก หากพบมีไข้สูง 2-3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรพาไปพบแพทย์

ปัญหาถ่ายโอน รพ.สต.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus)

- นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ระบุห่วงเรื่องการถ่ายโอน รพ.สต. บางพื้นที่ยังไม่ค่อยเข้าใจภารกิจ ดังนั้นต้องทำให้ ก.มหาดไทยที่ดูแลเรื่องท้องถิ่นมีความเข้าใจก่อน เพราะเดิม รพ.สต.สังกัด สธ. ทำหน้าที่ได้ตั้งอยู่แล้ว ต้องดำรงบทบาทหน้าที่นี้ไว้ ส่วนอปท. ต้องสนับสนุน ทั้งงบประมาณ และบุคลากร พร้อมยกตัวอย่างเคสคนไข้หลอดเลือดสมอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ต้องมีหน้าที่คัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ เมื่อมีการย้ายสังกัดได้รับมอบหมายงานจาก อปท. อีกแบบหนึ่ง ทำให้ไม่มีเวลามาทำหน้าที่ดังกล่าว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมอนามัย</p> <p>- พล.อ.อ.นพ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) ปี 2566 ณ รร.วัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ จ.ราชบุรี</p>	-
<p>นโยบายบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, hfocus)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขานุการ สปสช. เผยถึงการเตรียมพร้อมรองรับนโยบาย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สช.คนใหม่ เกี่ยวกับการยกระดับบัตรทอง 30 บาท ว่า ได้มีการหารือ รว.สช.คนใหม่ พร้อมปลัด สช.แล้ว ชี้ดเส้น 100 วันต้องเริ่มเห็นผล มีทั้งส่งเสริมสุขภาพ รักษา ฟันฟู และดูแลระยะท้าย คาดใช้งบฯ เพิ่มไม่ถึง 2 หมื่นล้านบาท เตรียมนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยลดภาระงาน, บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ทำเบิกแบบเหมาจ่ายต่อครั้ง แต่ต้องศึกษารายละเอียดโรคและราคา หากรักษาครั้งหนึ่งราคาต่างกันมากอาจไม่ได้ผล และเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาทุกสังกัดกับข้อมูลเบิกจ่าย โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน</p>	-
<p>บทความ : เสนอเพิ่มความรู้ Health literacy สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.สุดสัปดาห์360</p> <p>- หนึ่งในโจทย์ข้อใหญ่ของ นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว หลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีฝ่ายแฉง รว.สช. ที่สังคมจับตาคงไม่พ้นเรื่องการแก้วิกฤตระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะกรณีการลาออกของแพทย์จบใหม่ ภาระงานแพทย์หนัก ชั่วโมงการทำงานสูง ตลอดจนสถานการณ์คนไข้เจ็บป่วยไม่ถูกเงินที่สิ้น รพ. มีเสียงสะท้อนเรียกร้องจากแพทย์อินเทิร์น ซึ่งปฏิบัติงานใน รพ.พื้นที่ห่างไกล จ.แม่ฮ่องสอน ในเรื่องของนโยบายแก้ปัญหาเชิงระบบที่เป็นปัญหาในระดับประเทศ เช่น คนไข้ห้องฉุกเฉิน เกินครึ่งเป็นคนไข้ที่ไม่ถูกเงิน โดยเฉพาะรพ.ต่างจังหวัด ที่ไม่มี รพ.เอกชน คนไข้ไม่มีตัวเลือกเยอะ หลายครั้งทำให้เกิดการทะเลาะระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคลากรหรือโพสต์ด่าลงโซเชียล บันทอนจิตใจคนทำงาน เสนอให้ สช. ขับเคลื่อนนโยบายยรณรงคืให้ความรู้ประชาชน เพิ่ม health literacy เรื่องอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ควรมาตรวจที่ รพ. หรือปฐมพยาบาลเองที่บ้านได้</p>	-
<p>สาเหตุการระบาดของฝีดาษวานร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- ศ.นพ.ยง กุวัรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์เรื่องฝีดาษวานรว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยร่วมแสนคน สำหรับประเทศไทยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง เดือน มิ.ย. ถึงปัจจุบัน สาเหตุที่มีการระบาดและยากที่จะควบคุมคือ 1. โรคนี้มีความรุนแรงน้อยมาก บางรายตุ่มขึ้นน้อยหรือไม่ทราบ จึงมีจำนวนหนึ่งไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาและสามารถแพร่กระจายโรคต่อไปได้ 2. การระบาดมีความสัมพันธ์กับเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย ยากที่จะควบคุมหรือกำจัดให้หมดไป 3. วัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้ป้องกันฝีดาษคน ประสิทธิภาพลดลงเมื่อนำมาป้องกันฝีดาษวานร ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจึงยังเป็นโรคได้ 4. วัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีราคาแพงมาก 5. แหล่งโรคอยู่ในสัตว์ตระกูลหนูหรือฟันแทะ เมื่อนำไปเลี้ยงเชื้อจะแพร่มาสู่คน และ 6. ประเทศที่มีสุขอนามัยไม่ดี เชื่ออาจหลุด ยากในการควบคุม</p>	-
<p>นักเรียนอาหารเป็นพิษ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, thaipbs, facebook)</p> <p>- เพจสำนักงานเขตบางเขน โพสต์ว่า พบเด็กนักเรียน รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน กทม. อาหารเป็นพิษ 26 ราย โดยนำส่ง รพ.ภูมิพลฯ 22 ราย รพ.เปาโล 3 ราย และรักษาตัวที่บ้าน 1 ราย ด้านกรมควบคุมโรค ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน เร่งดำเนินการส่งตัวอย่างอาหารและน้ำดื่มไปตรวจสอบ คาดทราบผล 12 ก.ย.นี้</p>	-
<p>ร้องเรียนกลิ่นกัญชาจากโรงงาน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- ตัวแทนชาวบ้าน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหามลกระทบเรื่องกลิ่นจากโรงงานกัญชาที่มาสร้างโรงเรือนในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง และยังส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สูญเสียรายได้ ทั้งนี้ เมื่อ 6 ก.ย. เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนชุมชน พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและมีคำสั่งให้โรงงานหยุดการผลิตไปแล้ว แต่ชาวบ้านยังได้กลิ่นอยู่ นอกจากนี้ยังได้ไปร้องเรียนที่ สสจ. ด้วย</p>	-